

5 NHÀ KHOA HỌC CỦA ĐHQGHN ĐƯỢC VINH DANH TRÍ THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU 2024

➔ PHƯƠNG THẢO

NGÀY 28/8/2024, TẠI HÀ NỘI, ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MÃN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐÃ DỰ VÀ TRAO BIỂU TRƯNG CHO 135 TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU NĂM 2024.

Trong số đó, ĐHQGHN có 05 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ được vinh danh gồm: PGS.TS Đặng Văn Bào; GS.TS Nguyễn Xuân Cự; GS.TSKH Nguyễn Đình Đức; GS.TS Trương Quang Hải và chủ nhân của giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024 - PGS.TS Trần Mạnh Trí.

Sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vận động trí thức và thúc đẩy các phong trào sáng tạo khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương đóng góp của 135 trí thức tiêu biểu được tôn vinh. Ông cũng ghi nhận



Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từng bước thể hiện vai trò là hạt nhân tập hợp đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, đóng góp phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức nước nhà; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện. Ông mong các trí thức tiêu biểu được vinh danh sẽ trở thành những tấm gương sáng lan tỏa, truyền cảm hứng và đóng góp hơn nữa cho nước nhà.



TRẠI HÈ THỦ LĨNH 2024: ƯƠM MẦM CÁC TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

TRẠI HÈ THỦ LĨNH ĐHQGHN LẦN THỨ II ĐƯỢC TỔ CHỨC TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 8/2024 VỚI 3 VÒNG TUYỂN CHỌN: RA KHƠI, VƯỢT SÔNG, KÉO LƯỚI. SAU THỜI GIAN TẬP TRUNG VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOẢ TẠI BA VỊ, 55 HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT ĐÃ CÓ CHUYẾN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM TẠI BẮC NINH.

Với mục tiêu chuẩn đầu ra đảm bảo mỗi học viên đều có thể phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy cảm xúc, cảm nhận bản thân, có năng lực quản trị nguyên tắc và kỷ luật..., Trại hè Thủ lĩnh 2024 hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi bài bản, chuyên nghiệp, kết nối các thủ lĩnh trẻ của ĐHQGHN, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ phát triển đất nước.

Tiếp nối thành công trong việc phát hiện nhân tài tiềm năng trong đội ngũ học sinh, sinh viên để có kế hoạch hỗ trợ, đào tạo, ươm

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trại hè Thủ lĩnh lần thứ nhất, ĐHQGHN đã tổ chức Trại hè Thủ lĩnh lần thứ 2. ĐHQGHN mong muốn có sự chọn lọc, phát hiện sớm tố chất của thủ lĩnh trẻ, tạo môi trường tích cực giúp học viên khám phá năng lực bản thân, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Đây cũng là cơ hội quy tụ, tìm kiếm các tài năng thủ lĩnh trẻ vào Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ ĐHQGHN do chính Giám đốc Lê Quân làm Chủ tịch.

Các học viên được gặp các diễn giả là các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài ĐHQGHN. Các diễn giả đã đồng hành cùng các học viên hoàn thành các nhiệm vụ của trại hè, tập huấn các kỹ năng và kiến thức của bản thân một cách toàn diện nhất cũng như chia sẻ cùng các tân thủ lĩnh tương lai về định hướng phát triển, con đường khởi nghiệp: từ doanh nghiệp nhỏ tới tập đoàn lớn, khơi gợi trong mỗi thủ lĩnh niềm đam mê và sự kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân - Chủ tịch CLB Thủ lĩnh trẻ ĐHQGHN bày tỏ sự vui mừng khi thấy được sự trưởng thành cả về tư duy và kinh nghiệm trong cuộc sống của 55 học viên xuất sắc Trại hè Thủ lĩnh lần thứ II. Ông cũng hi vọng các học viên sau khi hoàn thành Trại hè Thủ lĩnh 2024 sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó với CLB nhằm phát triển, xây dựng CLB trở thành một cộng đồng thủ lĩnh mạnh mẽ, đáp ứng được năng lực về kỹ năng sống cũng như đáp ứng được thị trường lao động trong xã hội.